

Số: 227/BC-TĐB

Hà Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2015

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri của UBND tỉnh liên quan đến kiến nghị cử tri huyện Yên Minh từ trước kỳ họp thứ 13 đến trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI

Thực hiện Công văn số 755/HĐND-VP, ngày 18/12/2014 và Công văn số 784/HĐND-VP, ngày 19/3/2015 của HĐND tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh giải quyết, ngày 26 tháng 6 năm 2015 UBND tỉnh đã có Báo cáo số: 184/BC- UBND Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 13 đến trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI.

TĐB HĐND tỉnh đơn vị ứng cử huyện Yên Minh tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung lắp đặt đường ống nước cho các hộ dân tại tổ 2 và tổ 5 thị trấn Yên Minh vào dự án cấp nước sạch do Phần Lan tài trợ (dự án này được khảo sát thiết kế từ năm 2006), nên đối với những khu vực trước đây chưa có người dân sinh sống hoặc chưa mở đường qua thì không có thiết kế cấp nước, nay đường ống nước đi qua khu dân cư mới mà dân ở đây không được thụ hưởng. (cử tri tổ 2 và tổ 5 thị trấn Yên Minh – huyện Yên Minh).

Vấn đề nêu trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

Năm 2013 tỉnh Hà Giang đã được đầu tư xây dựng Công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường tại thị trấn Tam Sơn và thị trấn Yên Minh với tổng nguồn vốn đầu tư 64,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của Chính phủ Phần Lan là 34,7 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 29,5 tỷ đồng. Theo đó, đối với huyện Yên Minh, tại thời điểm khảo sát dự án, có tổng số hơn 600 hộ gia đình thuộc diện được thụ hưởng của dự án. Đến nay, sau khi dự án được thi công lắp đặt hệ thống đường dẫn nước, còn hơn 400 hộ dân mới xây dựng nhà tại khu vực trung tâm thị trấn, không được thụ hưởng dự án, do nguồn kinh phí của dự án đã hết. Đề nghị UBND huyện Yên Minh tiếp tục quan tâm đầu tư cho các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch tại thị trấn Yên Minh.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng các công trình cầu: 02 cầu treo từ thôn Nà Nhuông sang thôn Nà Trò và cầu treo từ thôn Nà Trò sang thôn Nà Pà tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh.

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

- Đối với việc đề nghị đầu tư xây dựng 02 cầu treo từ thôn Nà Nhuông sang thôn Nà Trò và cầu treo từ thôn Nà Trò sang thôn Nà Pà tại xã Đông Minh,

huyện Yên Minh, đề nghị UBND huyện rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

3. Đề nghị tỉnh mở mới đường tuyến đường liên xã từ ngã ba Quốc lộ 4C đi mốc 358 xã Bạch Đích, huyện Yên Minh dài 15km.

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

- Tuyến đường Từ Km76QL4C đi Bạch Đích - Mốc 358 do Sở GTVT Quản lý được đầu tư xây dựng từ năm 2001, cải tạo nâng cấp, sửa chữa năm 2010 hiện nay tuyến đường đang khai thác sử dụng tốt đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực giai đoạn từ nay đến năm 2020 chưa có kế hoạch đầu tư nâng cấp cải tạo.

4. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư cải tạo, mở rộng chợ Trung tâm thị trấn Yên Minh.

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

Năm 2013, UBND tỉnh Hà Giang đã xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ đầu mối và chợ trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2015, đề nghị với Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Danh mục chợ nêu trên là một trong những căn cứ để Bộ Công Thương đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ cho các địa phương. Tại Công văn số 2280/BKHĐT-KTDV ngày 14/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2008 đến nay nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nằm trong nguồn vốn chung của ngân sách Trung ương phân bổ cho các địa phương. Hàng năm UBND tỉnh đã phân bổ ngân sách đầu tư cho các huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh căn cứ vào nguồn vốn ngân sách Tỉnh cấp, hàng năm dành một phần kinh phí để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp chợ nêu trên.

5. Đề nghị tỉnh có chủ trương, cơ chế ràng buộc để doanh nghiệp khai thác mỏ Ăngtymon Mậu Duệ, tham gia đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại nơi đơn vị khai thác khoáng sản (cử tri xã Mậu Duệ - Yên Minh).

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

Theo Luật khoáng sản năm 2010, quy định: tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm: “Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên trong nghị định hướng dẫn luật khoáng sản chưa quy định cơ chế, chính sách cụ thể về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có hoạt động khai thác khoáng sản và trách nhiệm cụ thể của tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản. Trong thời gian tới khi có chính sách cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai đến các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

6. Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét miễn thu lệ phí chứng thực được quy định tại Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009 quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực cho

nhân dân hiện đang sinh sống tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh (cử tri xã Sùng Thái, huyện Yên Minh).

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực có quy định về lệ phí chức thực: Đối tượng nộp lệ phí là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nhưng tối đa không quá mức quy định tại điểm a, điểm b và điểm c - khoản II - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP.

Như vậy, đối tượng thu lệ phí chứng thực là tất cả các tổ chức, cá nhân, không quy định miễn thu đối với trường hợp nào, nên đối tượng thu lệ phí chứng thực quy định tại Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh là đúng với quy định hiện hành của TW, cấp tỉnh không thể tự quy định các trường hợp miễn thu trái với quy định hiện hành của TW.

7. Đề nghị thực hiện chi trả thù lao cho người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội, theo NQ 59/2012/NQ HĐND ngày 14/7/2012 (cử tri xã Mậu Duệ- Yên Minh).

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo các huyện, thành phố có nguồn kinh phí chi trả kịp thời chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại các tổ chức hội, UBND tỉnh đã giao kinh phí chi trả chế độ thù lao trong dự toán đầu năm cho các huyện, thành phố (theo số đối tượng các huyện, thành phố đã báo cáo và đủ điều kiện được hưởng chính sách).

Đồng thời tại văn bản số 4611-CV/TU ngày 24/11/2014 của Tỉnh ủy, trích Kết luận số 325-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng đã thống nhất chủ trương: “Giữ nguyên hiện trạng về: mô hình tổ chức, số lượng, biên chế, kinh phí giao... đối với các hội đã được công nhận là hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh (tạm thời không xem xét công nhận mới để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cụ thể)”. Như vậy, kể từ ngày 24/11/2014 (trước thời điểm tỉnh giao dự toán năm cho các huyện), không có thêm tổ chức hội có tính chất đặc thù được tỉnh cho phép thành lập mới. Do đó, nếu các chủ tịch, phó chủ tịch của các tổ chức hội ở xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh là đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ thù lao, nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả thù lao thì thuộc trách nhiệm của UBND huyện Yên Minh (nếu chưa giao dự toán kinh phí cho các xã) hoặc UBND các xã (nếu huyện đã giao dự toán cho ngân sách xã nhưng UBND cấp xã chưa kịp thời chi trả chế độ cho đối tượng).

Trường hợp những tổ chức hội mới thay đổi chủ tịch, phó chủ tịch hội, thuộc đối tượng được hưởng chế độ thù lao theo Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổng hợp danh sách cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội chưa được hưởng chế độ (*đối tượng mới phát sinh ngoài đối tượng đã được giao dự toán đầu năm*) và nhu cầu kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND huyện cấp bổ sung kinh phí. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm tổng hợp số đối tượng và nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của toàn huyện, trường hợp thiếu kinh phí so với dự toán tỉnh giao đầu năm đề nghị báo cáo về Sở Tài chính, đề thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí chi trả chế độ cho đối tượng.

8. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 về việc quy định chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo hướng quy định những chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức đặc thù cấp xã (đã được công nhận) được hưởng chế độ thù lao từ ngân sách nhà nước (Cử tri xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh).

Vấn đề trên được UBND tỉnh giải quyết như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng "Nguồn kinh phí chi trả thù lao đối với các tổ chức Hội đặc thù: Ngân sách cấp xã chi trả thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội cấp xã". Tuy nhiên, ngày 20/10/2014, Bộ Nội vụ có văn bản số 4412/BNV-TCPCP về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết đúng quy định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức, hoạt động quản lý hội trên địa bàn tỉnh, sau khi có Nghị định mới thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp.

Trên đây là tổng hợp Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 13 đến trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI của UBND tỉnh, TĐB HĐND tỉnh đơn vị ứng cử huyện Yên Minh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thành viên TĐB huyện Yên Minh;
- TTr. HĐND, UBND huyện Yên Minh;
- TTr. HĐND; UBND các xã: Đông Minh, Bạch Đích, Mậu Duệ, Sùng Thái và thị trấn Yên Minh của huyện Yên Minh;
- LĐ Phòng CT HĐND; TH thuộc VP;
- Lưu: VT.



ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Nguyễn Khánh Lâm